
komudagur R--12 -  '3-ööci
Góðan dag

Á fundi sveitarstjórnar Flóahrepps þann 16. desember 2009 var iagt fram erindi frá 
Samgöngunefnd Alþingis dags. 2. desember 2009 þar sem óskaö er umsagnar um frumvarp 
til laga um sveitarstjórnarlög.
Sveitarstjórn mælir ekki með samþykkt frumvarps til laga um sveitarstjórnarlög (fjölda 
sveitarstjörnarfulltrúa).

Óskað er upplýsinga um heimilsfang til að senda undirritað frumrit.
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